

ด่วนที่สุด

ที่ อน ๐๐๑๗.๒/ ๕๗๖



ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
ถนนศรีอุทัย อน ๖๑๐๐๐

๑๗ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง การดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว๔๖๒๑ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
๒. สรุปรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
๓. รายละเอียดการตรวจติดตามการดำเนินงานไทยไปด้วยกันจังหวัดอุทัยธานี
ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์)

ตามที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้จังหวัดขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ และรายงานผลการดำเนินงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ
ตามแนวทางที่กำหนด นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัด
อุทัยธานีจึงขอส่งผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดอุทัยธานี และการตรวจติดตาม
การดำเนินงานไทยไปด้วยกันจังหวัดอุทัยธานี ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์) วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ รักษ์ร้อย)
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๕๖๕๒ ๐๗๓๗

ผู้ประสานงาน : นายวิวัฒน์ชัย แสงศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

โทร. ๐๘ ๔๖๖๓ ๘๔๗๗

**สรุปรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
จังหวัดอุทัยธานี**

ลำดับ ความ เร่งด่วน	ประเด็นกลุ่มปัญหา ความเดือดร้อน/ ความจำเป็นเร่งด่วน	สภาพปัญหา/ รายละเอียดของปัญหา (อธิบายพอสังเขป)	ผู้ที่ได้รับผลกระทบ/ จำนวนผู้ได้รับผลกระทบ	หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
๑	ปัญหาการบริหารจัดการน้ำ และภัยธรรมชาติ	<p>(๑) ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ในพื้นที่</p> <p>(๒) ปัญหาการพัฒนาพื้นที่แก้มลิง เพื่อป้องกัน ภัยแล้ง อุทกภัย และกักเก็บน้ำไว้ให้มี ประสิทธิภาพ</p> <p>(๓) ระดับน้ำในแม่น้ำสะแกกรัง ที่เป็นแม่น้ำ สายหลักของจังหวัด ที่มีระดับลดลงมาก</p> <p>แนวทางการแก้ไขปัญหาของจังหวัดอุทัยธานี :</p> <ul style="list-style-type: none"> - การพัฒนาพื้นที่หนองชุมเห็ด ตำบลพลวงสองนาง อำเภอสว่างอารมณ์ ที่เป็นพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัด เป็นแก้มลิง เพื่อกักเก็บน้ำ โดยใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมทรัพยากรน้ำ ตั้งค่าของงบประมาณในการดำเนินการเพื่อ ซ่อมแซมฝายน้ำล้น และระบบส่งน้ำ จำนวนเงิน ๒๐.๑๐๐ ล้านบาท - กรมชลประทานได้ศึกษารายงานการศึกษาโครงการ (Study Report) โครงการประจวบายน้ำปากแม่น้ำ สะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี ในห้วงงานมีทางเลือก ๓ ทางเลือก ได้แก่ ทางเลือกที่ ๑ : ห่างจากวัดท่าซุง ประมาณ ๕๐๐ เมตร ทางเลือกที่ ๒: ห่างจากทางเลือก ที่ ๑ ประมาณ ๑.๒๕ กิโลเมตร และทางเลือกที่ ๓ : ห่างจากทางเลือกที่ ๒ ประมาณ ๑ กิโลเมตร โดยเร่งรัด ให้ได้ข้อสรุปการทำงานที่ชัดเจนนำเข้าสู่ที่ประชุมของ จังหวัด เพื่อชี้แจงภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง - จังหวัดอุทัยธานี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี อนุมัติงบประมาณการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้อำเภอสว่างอารมณ์ จำนวนเงิน ๔๔๖,๐๐๐บาท เพื่อแก้ไขปัญหาการ บริหารจัดการน้ำในพื้นที่ตำบลบ่อ่าง 	ประชาชน / เกษตรใน พื้นที่จังหวัดอุทัยธานี	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการ ชลประทาน อุทัยธานี - สนง. ป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย - สำนักงานการ ปฏิรูปที่ดิน จังหวัดอุทัยธานี - อำเภอ
๒	ปัญหาด้านการเกษตรและ คุณภาพชีวิตของเกษตรกร	<p>แนวทางการแก้ไขปัญหาจากการมอบนโยบายของ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์) รัฐมนตรีที่รับผิดชอบ แนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ระดับพื้นที่ จังหวัดอุทัยธานี ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - การพัฒนาในเรื่องผ้าไหมของจังหวัดให้มีศักยภาพ มากขึ้น เช่น การเพิ่มพื้นที่การปลูกหม่อนไหมที่มากขึ้น / การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ ให้กับเกษตรกร / พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้โดดเด่น 	ประชาชน / เกษตรใน พื้นที่จังหวัดอุทัยธานี	<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงานใน สังกัดกระทรวง เกษตรและ สหกรณ์ - สำนักงาน อุตสาหกรรม จังหวัดอุทัยธานี - สำนักงาน พาณิชย์จังหวัด

ลำดับ ความ เร่งด่วน	ประเด็นกลุ่มปัญหา ความเดือดร้อน/ ความจำเป็นเร่งด่วน	สภาพปัญหา/ รายละเอียดของปัญหา (อธิบายพอสังเขป)	ผู้ที่ได้รับผลกระทบ/ จำนวนผู้ได้รับผลกระทบ	หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
		- การส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย และมีศักยภาพ ทางการตลาด เพื่อสร้างงาน และสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น ให้กับเกษตรกรและการลดใช้สารเคมี เช่น ต้นหม่อน ต้นมันฝรั่งเลย เป็นต้น		
๓	ปัญหาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม	แนวทางการแก้ไขปัญหามาจากการมอบนโยบายของ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์) รัฐมนตรีที่รับผิดชอบ แนวความคิดขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ระดับพื้นที่ จังหวัดอุทัยธานี ประกอบด้วย - การแก้ไขการบุกรุกพื้นที่ป่า และการพัฒนา แนวเขตกันชนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ให้เห็นผลอย่างยั่งยืน ด้วยกระบวนการทำความเข้าใจ กับชาวบ้านและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เช่น การ ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาดันแบบการท่องเที่ยวสัตว์ป่า เพื่อการอนุรักษ์ บริเวณเขตกันชนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี เพื่อพัฒนาให้เกิดการ ส่งเสริมการเรียนรู้สัตว์ป่าที่มีมาตรฐาน และเป็น เครื่องมือในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ตลอดจนการ ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน	ชาวบ้านในแนวเขตกันชน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วย ขาแข้ง ตำบลระบำ อำเภอลานสัก	- สำนักงาน ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม จังหวัดอุทัยธานี และหน่วยงาน ในสังกัด กระทรวง ทรัพยากรธรรม ชาติและ สิ่งแวดล้อม - อำเภอลานสัก

ผู้รายงาน



(นายศรณจักรชัย ชูวาพิทักษ์.)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี

วันที่ มกราคม ๒๕๖๔

ผู้รับรอง



(นายอมรรค์ รักร้อย)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

วันที่ มกราคม ๒๕๖๔